


TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
ĐU TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

(Số đến: 425)

- Số và ký hiệu văn bản đến số: 482 CV/ĐN..... ngày 30 tháng 8 năm 2023

- Tên cơ quan ban hành văn bản: ANTCĐSMV.....

- Nơi xử lý văn bản: Bí thư Ngày trình: 31/8... Người trình (ký): 

NỘI DUNG XỬ LÝ:

Kle: - Ban TY
- HĐT, BGH.
- CĐ, ĐTN
- Đảng Bộ BPPN, cái chi bộ
thuộc thuộc.

KẾT QUẢ XỬ LÝ:

$\frac{30}{8}$ 2023



**ĐẢNG BỘ KHÔI DOANH NGHIỆP TW
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -CV/ĐU

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Kính gửi: - Các đảng ủy trực thuộc;
- Công đoàn ĐSVN và Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN.

Thực hiện Công văn số 1724-CV/ĐUK, ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18); Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, tổ chức Công đoàn ĐSVN, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW (*Có gửi kèm văn bản này*), nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án quan trọng của doanh nghiệp, đơn vị; về kết quả giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, các chỉ thị, quy định của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về hoạt động giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "*Về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống*

của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

3. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị, nhằm bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ, quyền lợi của người lao động; chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện các dự thảo liên quan đến định hướng phát triển doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hàng năm, ban thường vụ cấp ủy cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, nội dung giám sát, phản biện xã hội phải phù hợp, đúng, trúng những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động, sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc với người lao động để nắm thông tin dư luận xã hội, kịp thời tập hợp các ý kiến, kiến nghị nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động; chỉ đạo, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mà người lao động quan tâm, phản ánh.

5. Công đoàn ĐSVN chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc: chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại; tham gia đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên trong các hội đồng của doanh nghiệp; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Phối hợp chuyên môn phát động các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công nhân viên chức, người lao động để nâng cao hiệu quả công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên và người lao động; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng góp phần xây dựng văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp.

6. Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN: tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung giám sát, phản biện theo đúng chức năng, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị.

7. Các tổ chức Đoàn thể kiện toàn tổ chức, tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân.

8. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên (th/h);
- Đảng ủy Khối DNTW (b/c);
- Ban TG, DV ĐUK (b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy TCT;
- Các Ban Đảng (th/h);
- Lưu VT, TG.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Lương Văn Nghĩa

CHỈ THỊ

CỦA BAN BÍ THƯ

**về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát,
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội**

Thời gian qua, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về giám sát, phản biện xã hội được nâng lên; cơ sở chính trị, pháp lý của công tác giám sát, phản biện xã hội được củng cố, hoàn thiện; nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân. Việc quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội chưa được coi trọng đúng mức. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức; các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội chưa sâu, tính thuyết phục chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị thiếu quyết liệt, chưa đi đến cùng. Một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm túc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ; chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội; thiếu quy định cụ thể về quy trình, trách nhiệm trả lời, giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chậm đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội; chưa thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm đối với những ý kiến, kiến nghị của mình. Sự phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả; nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế...

Đề tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, ban thường vụ cấp uỷ cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam định kỳ báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cho Quốc hội, hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Người đứng đầu cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

2. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Quy định kinh phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản lĩnh, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Có cơ chế động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong công tác này.

4. Tổ chức thực hiện:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị này; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đảng đoàn, cấp uỷ các tổ chức thành viên có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc hiệp thương thống nhất đề cụ thể hoá, xây dựng và thực hiện các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương,
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
- Các đồng chí Uỷ viên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ



Võ Văn Thường